

Sống Đạo



Số 289 tháng 01.2018

Cộng Đồng Thánh MICAE

Tổng Giáo Phận Paderborn & Giáo Phận Essen

"Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm"

Chân Giá Trị Của Từ Thiện!

Trái dưa có một chút mặn của mồ hôi, một chút cay cay của nước mắt và một chút đắng ở trong lòng!

Một cô gái hỏi: "Bao nhiêu tiền 1 trái dưa vậy ông?"

Ông già bán dưa trả lời: "Thưa cô 10 ngàn 1 trái!"

Cô gái nói, "Bán cho tôi 2 trái 15 ngàn được chứ? Không được, tôi đi mua chỗ khác!"

Người bán hàng trả lời: "Cô lấy đi, 15 ngàn 2 trái. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi bởi vì cả ngày hôm nay tôi chưa bán được cho ai cả!" Cô gái lấy 2 trái dưa và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng. Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn, cả 2 cùng tới một quán ăn sang trọng. Hai cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra mà không ăn.

Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 850 ngàn, cô gái đưa 900 ngàn và nói với ông chủ quán: "Khời thôi!"

Sự việc này có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán giàu có. Nhưng nó rất đau đớn cho người bán dưa tội nghiệp.

Tại sao chúng ta có thể tính toán chi li khi chúng ta mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp? Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng, rộng tay với những người không cần sự quảng đại của chúng ta?

Mỗi lần một đứa trẻ nghèo đến với tôi để bán một cái gì đó đơn giản và rẻ tiền, tôi lại nhớ đến ba tôi. Ba tôi thường mua những món đồ lặt vặt từ những người nghèo khó với giá cao, mặc dù ông thực sự không cần đến chúng. Có lần tôi thắc mắc hỏi ba về hành động "kỳ quặc" đó thì ba tôi nói: "Đó chính là chân giá trị của Từ Thiện!"

Internet

Kính chúc Anh Chị Em một Năm Mới sống thánh thiện hơn và cố gắng hơn giữa đời với những Lời Tạ Ôn Chúa và Biết Ôn nhau.

Xin Chúa chúc lành và gìn giữ Cả Gia Đình chúng mình.

Kính chào Anh Chị Em.

Nếu các công việc từ thiện xã hội của con không phải vì Chúa, thì con chỉ là nhân viên của một chi nhánh Hồng Thập Tự. - (Đường Hy Vọng 786)

SD 289 - Tháng 01.2018 - Trang 1

**Mời tham dự Thánh Lễ Đầu Năm và Hội Xuân Dân Tộc XX-
Tết Mậu Tuất 2018**

Kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em, các Bạn Trẻ và các Cháu Thiếu Nhi về tham dự Thánh Lễ Đầu Năm Mậu Tuất 2018 và hái Lộc Lờ Chúa trong Thánh Lễ tại nhà thờ St. Joseph. Heroldstr. 13. 44145 Dortmund. Thánh Lễ sẽ vào lúc 15.00 giờ thứ bảy ngày 17.02.2018.

Sau Thánh Lễ kính mời toàn thể Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng về tham dự Hội Xuân Dân Tộc lần thứ XX của Cộng Đồng vào lúc 17.30 giờ Hội Chợ Xuân và Văn Nghệ mừng Xuân Mậu Tuất tại: Dietrich-Keuning-Haus – Leopoldstr. 50-58. 44741 Dortmund

Xin mời Quý Phụ Huynh đem Con Em đến sớm để tham dự những trò chơi dành cho Các Em trước khi khai mạc Hội Xuân.

TM. BCH CĐ. Đominicô Phạm Tiến Dũng.

Thông báo tin vui Cha Tân Đại Diện

Nhân ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, xin hết lòng nguyện chúc quý cha và các cộng đoàn CGVN tại Đức niềm vui chuẩn bị tâm hồn với lòng tin cậy mến theo gương Đức Maria để đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Trong niềm vui và hy vọng của Mùa Vọng, xin vui mừng kính báo đến anh em:

Cha Antôn Đỗ Ngọc Hà, quản nhiệm giáo xứ Thánh Gia thủ đô Bá Linh, đã được Đức Tổng Giám Mục Stefan Heße, chủ tịch Ủy Ban ngoại kiều vụ của Hội Đồng Giám Mục Đức bổ nhiệm chính thức là cha tân đại diện (nhiệm kỳ 01.01.2018 đến 31.12.2022) cho cộng đoàn CGVN tại Đức bên cạnh Hội Đồng Giám Mục Đức.

Xin cùng với anh em trong tuyên úy đoàn chúc mừng cha tân đại diện và nguyện chúc cha đầy thánh đức, lòng hăng say dẫn thân phục vụ với sự cộng tác huynh đệ của tất cả tuyên úy đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Xin hết lòng cảm tạ Chúa đã ban ơn trợ giúp và ghi ơn tất cả quý cha và các cộng đoàn đã đồng hành với con trong cầu nguyện và phục vụ suốt nhiệm kỳ vừa qua (2012-2017) trong tinh huynh đệ và với tất cả lòng hăng say dẫn thân.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả công việc mục vụ của chúng ta, cùng nhau xây dựng cho các cộng đoàn CGVN đã được Chúa trao phó cho trách nhiệm mục tử...

Xin cho tất cả chúng ta càng ngày càng trở thành các mục tử „thắm mùi chiên“ như Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn hằng mời gọi và nhắn nhủ.

Thân ái

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 08.12.2017

Lm. Stephano LUU

Khoảng Đại III.2017 – Dinslaken – Mục Vụ của Cha Tuyên Úy.

1. Kể từ năm 2018 thì Thánh Đường cho Các Thánh Lễ lớn của Cộng Đồng chúng ta sẽ được tổ chức tại St. Bonifatius – Herne. Ngoại trừ Thánh Lễ Đầu Năm tại St. Josef – Dortmund.

2. Khóa Giáo Lý Hôn Nhân trong năm 2018 dự trù sẽ không tổ chức vì chưa có ai ghi danh cho năm 2018. Đến cuối tháng 12.2017 này là hạn chót ghi danh cho Các Đám Cưới năm 2018. Xin Cộng Đoàn Trưởng vui lòng về thông báo trong Cộng Đoàn của mình.

3. Các Cộng Đoàn Trưởng lo việc đọc kinh trước Thánh Lễ hay tập hát cho sớm nhất chừng 5 hay 10 phút trước Lễ phải xong. Đừng để gần đến giờ mới bắt đầu đọc hay còn kéo dài việc tập hát làm Các Em Giúp Lễ và Cha chủ tế phải chờ đợi!

4. Hành Hương viếng **Đức Mẹ Lộ Đức 2018** là Mục Vụ của tôi được dự định cho tất cả mọi người trong Cộng Đồng **từ ngày T7 28.07 đến T7 04.08.2018**. Ai muốn đi xin ghi danh nơi Cha Tuyên Úy để giữ chỗ đến hết tháng hai 2018.

5. Hội Cao Niên. Chưa chính thức là Hội mà do Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Các Bà Mẹ tổ chức để giúp những người lớn tuổi. Tôi xử dụng chữ Hội, không có nghĩa là đã thành lập „Hội Cao Niên“.

6. Trong những Thánh Lễ vừa qua một số Anh Em sau khi tôi đọc Lời Nguyên Kết Lễ thì lên chia sẻ rất dài, và rất lâu đã gây khó chịu cho những người đến tham dự Thánh Lễ. Tôi đã được nghe rất nhiều phản ảnh và phàn nàn về sự việc này. Trong Thánh Lễ ngoài Bài Giảng của Linh Mục chủ tế ra sẽ không có thêm „một Bài Giảng“ khác của giáo dân nữa. Muốn chia sẻ gì với tính cách riêng tư thì xin mời ở ngoài Thánh Đường.

7. Bắt đầu từ tháng 01.02.2018 tôi sẽ chính thức về ở St. Bonifatius-Herne, Láng Giếng của Cha Cố Phêrô và từ đó tôi sẽ phục vụ cho Giáo Xứ St. Bonifatius 50% và Mục Vụ VN 50%.

8. Ông Giuse Lê Văn Yên vì tuổi đã cao nên đã gửi Email ngày 26.11.2017 xin từ chức làm Đại Biểu và Ủy Viên Giáo Lý của Cộng Đồng.

9. Tôi đã mời Ông Phaolô Vũ Ngọc Tuyên làm Đại Biểu CĐ thay thế cho Ông Yên.

10. Xin mời Các Cộng Đoàn Trưởng và Các Gia Đình trong Cộng Đồng vui lòng lập một Danh Sách mời cho tôi, để tôi tường trình cho Tổng Giáo Phận Paderborn là Tổng Số của Cộng Đồng chúng ta có bao nhiêu Người Công Giáo.

11. Xin Các Cộng Đoàn Trưởng vui lòng cho biết số người trong Cộng Đoàn của mình có bao nhiêu người muốn nhận Sòng Đạo bằng giấy để đọc!

Chân thành cảm tạ:

Kính thưa Cha Thủy, Kính thưa các Ông Bà, Các Bác, Cô Chú và Anh Chị Em trong Cộng Đoàn Essen!

Trong những ngày vừa qua gia đình chúng tôi đã trải qua một sự mất mát vô cùng to lớn, đó là sự ra đi vĩnh viễn của Mẹ và Bà là Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Tuấn thương yêu.

Gia Đình chúng tôi chân thành gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Cha Thủy đã hướng dẫn và giúp đỡ cũng như Cộng Đoàn đã đến cầu nguyện và tiễn đưa Mẹ và Bà chúng tôi.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất gia đình xin nhận được sự Cảm Thông và Tha Thứ. - **Gia Đình Lê - Würzburg**

Lịch Lễ Cộng Đoàn Tháng Giêng.2018

- T7 06.01. St. Bonifatius. Herne. Nhà Cha Cố.
Kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ lúc 9:00giờ.
- T7 06.01. 33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius. 14g30GT – 15g00 TL
- T7 07.01. 59555 Lippstadt. Elisabethstr. 4. St. Elisabeth. 14g30GT – 15g00TL.
- T7 13.01. 45147 Essen. Holbein Strasse. 16. St.Maria Empfängnis.
Bồn Mạng CĐ Thánh Gia Thất lúc 15:00giờ.
- T7 20.01. CĐ Thánh Mẫu Mân Côi 14g30GT – 15g00TL.
- T7 27.01. Bồn Mạng CĐ Don Bosco lúc 15:00giờ.
Báo trước lịch lễ Tháng Hai 2018 Nếu không có gì thay đổi.
- T6 02.02. 59192 Bergkamen. Am Römerberg 1. St. Barbara.
19:00giờ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Bergkamen.
- T7 10.02. Thánh Lễ Đầu Năm CĐ Nữ Vương lúc 15:00giờ.
- CN 11.02. Thánh Lễ Hội Cao Niên lúc 11:00giờ.
- T7 17.02. 44145 Dortmund. Heroldstr. 13. St. Joseph.
Thánh Lễ Đầu Năm Cộng Đồng lúc 15:00giờ.
- T7 24.02. 59192 Bergkamen. Lindenweg 02. St. Michael.
Thánh Lễ Đầu Năm CĐ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 15:00giờ.
- CN 25.02. 33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius.
Thánh Lễ Đầu Năm CĐ Vincentê lúc 15:00giờ.

Những biến cố xảy ra trong Các Nước ngày hôm nay trên Thế Giới hầu hết đều tụ chung lại một nguyên nhân – Cái Chết của Niềm Tin –

Nơi chính quyền: Khi Chính Quyền không còn mục đích bảo đảm sự Ám No – Tự Do và Hạnh Phúc cho Toàn Dân, cho Đồng Bào. Chỉ mong cho Đảng của mình thắng cử rồi tha hồ thao túng những Quyền Hạn và Lợi Lợi ích kỳ Cá Nhân và Đảng Phái.

Nơi mọi người xung quanh: Bằng lối sống ghanh đua hơn thiệt. Dẫm lên nhau để đạt được tiếng thơm, danh vọng và tiền tài, giàu sang và phú quý.

Nơi Đấng Tạo Hoá: Thiên Chúa và Thượng Đế mất chỗ đứng trong cuộc sống con người. Con người đã bỏ rơi Thiên Chúa, bỏ rơi Thượng Đế. Không còn xem Ngài là Đấng Tạo Hóa!

Cái chết của tình người: giữa Vợ với Chồng, giữa Cha Mẹ và Con Cái, giữa Bạn Bè, Hàng Xóm, giữa những người trong Một Gia Đình, trong Một Cộng Đoàn...

Cái chết của môi trường: sông, đất và nước đều bị ô nhiễm, việc này tạo ảnh hưởng đến thực phẩm và nguồn nước cho việc duy trì đời sống con người. Việc này tạo ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của mọi người, cách ứng xử của mọi người với nhau...

Cuộc Sống của chúng ta sẽ rất tuyệt vời nếu mọi người nhận ra vấn đề cốt lõi và đồng lòng thay đổi.

Tuyên Ủy : P. Franz Nguyen SAC - Steigerweg 1 - 45473 Mülheim
Tel : 0208 - 378776214 Fax : 0208 - 9980518 Handy : 0177-3737453
Homepage: www.songdao.de Email: franz.nguyen@pallottiner.org

Vietn. Kath. Mission - Bank im Bistum Essen.

BIC: GENODED1BBE - IBAN: DE80 3606 0295 0013 2254 19

Chân thành cảm ơn

Địp Mừng Lễ Giáng Sinh và Năm Mới Mậu Tuất 2018 Cha Phêrô và tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc, quà tặng, điện thư và thiệp chúc mừng của Anh Chị Em.

Xin thành thật cảm ơn những chân tình thật quý báu đầy yêu thương mà Anh Chị Em, đặc biệt của Các Cụ lớn tuổi đã dành cho và sẽ còn dành cho chúng tôi.

Tiện đây tôi thay mặt cho Cha Phêrô, xin chân thành nói Lời Cảm Tạ đến Tất Cả Các Cụ Cao Niên, Anh Chị Em, Các Bạn Trẻ, Các Em Thiếu Nhi đã hết lòng đóng góp công sức cho những công việc và sinh hoạt của Cộng Đồng trong năm qua. Chúng tôi thành thật nói lên Lời Cảm Ơn và Biết Ơn đến tất cả Các Anh Chị Em. Chúng tôi cũng muốn nói lên lòng biết ơn đến Anh Chị Em đã quyên góp tiền cho các công việc Từ Thiện của Cộng Đồng; nhất là cho việc giúp chia sẻ với những Anh Chị Em Bão Lụt Miền Trung trong năm 2017.

Chúng tôi vui mừng và sung sướng được phép cùng đồng hành với Anh Chị Em. Đó là Niềm Vui, sự Sung Sướng và Hạnh Phúc cho Anh Em Linh Mục chúng tôi.

Trong khi làm việc với Anh Chị Em chúng tôi không tránh khỏi điều phiền lòng Anh Chị Em. Xin Anh Chị Em lượng tình bỏ qua cho Anh Em chúng tôi.

Xin Chúa chúc lành cho Anh Chị Em và Cả Nhà, cũng như ban cho Cả Nhà được sống trong Ân Tình và Bình An của Ngài trong năm Mậu Tuất 2018.

Phêrô Nguyễn Trọng Quý và P. Franz Nguyen SAC

Lưu ý rất quan trọng

Từ lâu nay tôi để ý thấy Tên của tôi không được ghi rõ ràng, nhất là trong các giấy tờ liên quan đến các hồ sơ chẳng hạn như Giấy Rửa Tội. Tên Cha Mẹ đặt cho tôi là Phanxicô Xavier Nguyễn Ngọc Thủy. Từ năm 1992 khi vào Dòng Thánh Pallottin thì khi vào Quốc Tịch Đức tôi đã lấy Tên là Franz, Thánh Phanxicô làm Tên Gọi. Như thế Tên chính thức của tôi từ năm 1992 đến giờ là **Franz Nguyen**. Vì Tên của Dòng là **Societas Apostolatus Catholici SAC** nên thường viết sau Tên của tôi. Nếu trong các giấy tờ có liên quan đến Đạo thì xin vui lòng viết Tên của tôi là **P. Franz Nguyen SAC** chứ đừng ghi tên Việt Nam của tôi nữa, để tránh các ngộ nhận và hiểu lầm với Các Nhà Xứ và Giáo Phận. **P.** có nghĩa là Pater / Cha Dòng.

Tin Buồn

Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương, Vị Giám Mục Việt Nam Đầu Tiên tại Hoa Kỳ, Cựu Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, vừa qua đời sáng Thứ Tư ngày 06.12. lúc 10:20giờ tại Bệnh Viện St. Joseph Hospital. Thành Phố Orange. Bang California – Hoa Kỳ, hưởng thọ 77 tuổi. Xin Chúa đón Linh Hồn Đôminicô vào Thành Thánh Jerusalem mới chung hưởng Thánh Nhan Chúa trong An Bình và Hạnh Phúc vĩnh cửu.

Đặc sứ của Đức Thánh Cha cho biết các cuộc hành hương chính thức đến Mẹ Du / Medjugorje đã được cho phép

Từ nay trở đi, các Giáo Phận và các tổ chức khác có thể tổ chức các Cuộc Hành Hương chính thức đến Medjugorje. Vị Tổng Giám Mục Ba Lan Dòng Pallottin chịu trách nhiệm đánh giá tình hình mục vụ tại Đền Thờ đã cho biết như trên.

Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser SAC của Warsaw-Praga, là vị được Đức Giáo Hoàng Phanxicô phái đến Medjugorje, nói với thông tấn xã Aleteia: “Các hình thức tôn sùng Đức Mẹ tại Medjugorje đã được cho phép. Điều này không bị cấm nữa, và không cần phải thực hiện trong bí mật.”

Cho đến nay, các Giáo Phận và các tổ chức chính thức không được phép tổ chức các cuộc Hành Hương đến Medjugorje, mặc dù cá nhân những người Công Giáo có thể hành hương tự túc hay thông qua các tổ chức du lịch do tư nhân điều hành.

“Các quyết định của các Hội Đồng Giám Mục Nam Tư, trước cuộc chiến Balkan, có ý hướng chống lại các cuộc Hành Hương ở Medjugorje do các Giám Mục tổ chức trên Thế Giới, không còn phù hợp nữa”, ngài nói thêm rằng Đức Giáo Hoàng gần đây đã yêu cầu một Hồng Y người Albania ban phép lành cho những người Công Giáo đến hành hương ở Medjugorje.

Về tình hình mục vụ, Đức Tổng Giám Mục nói ngài “đầy lòng ngưỡng mộ” đối với các Tu Sĩ Phanxicô làm việc tại Medjugorje.

“Với một đội ngũ tương đối nhỏ - chỉ có một chục người - họ làm rất nhiều công việc để chào đón những Người Hành Hương. Mỗi mùa hè họ tổ chức một Lễ Hội Thanh Thiếu Niên. Năm nay, đã có 50,000 Người Trẻ Tuổi trên khắp thế giới cùng với hơn 700 Linh Mục tụ tập về đây.”

Đức Tổng Giám Mục Dòng Pallottin còn cho biết có một số lượng rất lớn những người xưng tội tại khu vực này. “Có đến 50 tòa giải tội, mà vẫn không đủ. Đây là những việc hótan cải rất sâu sắc.”

“Đây là một Hiện Tượng. Và điều xác nhận tính xác thực của nơi này là số lượng lớn các tổ chức bác ái chung quanh Đền Thánh. Và có một khía cạnh khác nữa là một nỗ lực lớn đang được thực hiện cho việc hình thành Đức Tin Kitô Giáo. Hàng năm, họ tổ chức các hội nghị ở các cấp độ khác nhau, cho nhiều đối tượng (Linh Mục, Bác Sĩ, Cha Mẹ, Người Trẻ, các cặp Vợ Chồng...)”

Bất kể những báo cáo của Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng về tính xác thực của những cuộc hiện ra.

“Hồ sơ hiện tại đang nằm ở Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Tôi tin rằng quyết định cuối cùng sẽ sớm được đưa ra,” Đức Tổng Giám Mục nói.

Đặng Tự Do

Thành kính phân ưu

Bà Maria Nguyễn Thị Nghiêm, CĐ Thánh Cả Giuse từ trần ngày 10.12.2017 tại Oberhausen. Thành kính phân ưu với Gia Đình và xin Thiên Chúa là Cha đoái thương tha thứ các lỗi lầm và hình phạt mà đón nhận Linh Hồn Maria được vào hưởng Niềm Vui bất tận với Chúa trên Thiên Quốc.

**Sứ Điệp ngày Thế Giới cầu nguyện cho Ôn Gọi 2018
của Đức Thánh Cha Phanxicô**

WHĐ (11.12.2017) – Ngày thứ Hai 04-12 vừa qua, Toà Thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho “Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ôn gọi” lần thứ 55 với chủ đề “Lắng nghe, phân định, sống lời Chúa kêu gọi”.

Trong Sứ điệp này, Đức Thánh Cha lần lượt phân tích 3 khía cạnh của ơn gọi là lắng nghe, phân định và sống:

Trước hết, phải “chăm chú lắng nghe lời Chúa và câu chuyện đời mình, phải lưu tâm đến những điều nhỏ bé trong đời sống hằng ngày, để học cách nhìn mọi việc bằng con mắt đức tin, và luôn mở lòng ra trước những bất ngờ của Thánh Thần”. Sau đó, mỗi Kitô hữu phải phát huy khả năng “đọc được bên trong” cuộc đời mình và

hiểu được mình được Chúa kêu gọi đi đâu và làm gì.

Cuối cùng là sống: “Ôn gọi là ngày hôm nay! Sứ mệnh Kitô hữu là lúc này đây! Mỗi người chúng ta được mời gọi... trở thành chứng nhân của Chúa, ở đây và bây giờ”.

Vì thế “đừng chờ đến lúc mình trở nên hoàn hảo mới quảng đại đáp lời ‘xin vâng’, cũng đừng lo sợ vì những giới hạn và tội lỗi của chúng ta, nhưng hãy mở lòng ra trước tiếng gọi của Chúa”.

Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ôn gọi” lần thứ 55 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 4 mùa Phục sinh.

Chúa nhật Lễ Chúa Chiên Lành ngày 22.04.2018.

GP Hải Phòng

Thành kính phân ưu: Bà Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Tuấn, SN 10.03.1935, Công Đoàn Thánh Gia Thất, đã từ trần ngày thứ bảy 02.12.2017 hưởng thọ 82 tuổi. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cùng hình phạt và cho Linh Hồn Têrêsa được vào hưởng Bàn Tiệc trong Nước Chúa. Thành thật phân ưu và chia buồn với Các Anh Chị Em và Đại Gia Đình.

Khóa Linh Thao Mùa Chay Thánh 2018:

Cha JB. Nguyễn Ngọc Thế SJ, Dòng Tên sẽ hướng dẫn Khóa Linh Thao Mùa Chay 2018. Khóa tĩnh tâm được tổ chức từ ngày **thứ Hai 12.02 đến thứ Năm 15.02.2018 tại: Zistersikenser kloster- Exertienshaus Bochum-Stiepel. Am Varenholt 9, 44797 Bochum.**

Chúng tôi kính/thân mời quý ACE bớt chút thì giờ lấy ngày nghỉ đến „Nghỉ Hè“ với Chúa. Số phòng rất giới hạn, quý ACE nào muốn tham dự xin liên lạc với Ông Anton Nguyễn Thanh Sơn Tel 05923-785235 -

hay Bà Maria Theresia Nguyễn Tel: 0162 7782032 -

Tramhuongtho@googlemail.com - Marisianguyen@gmail.com

Ban Tổ chức Nhóm Linh Thao vùng Tây Bắc Đức kính / thân mời / TM/MTN

TÁM LÒNG VÀNG:

*Không ai giàu đến độ, không còn thấy cần phải nhận,
và cũng không ai nghèo đến mức, không còn cái gì để cho.*

Quý Tinh Thương

• ÔB Trần Thị Bích Ban+Hường, CĐ Vincentê:	50,00€
• ÔB Nguyễn Văn Đức+Phương Mai:	100,00€
• Ông Reinhorst Schmidt Minden:	50,00€
• Bà Sô, CĐ Mẹ Fatima:	50,00€
• ÔB Ân Danh CĐ Thánh Gia Thất:	50,00€
• Một Ân Danh CĐ Mẹ Fatima:	100,00€
• Ca Đoàn Mông Triệu:	200,00€
• Cộng Đoàn Mông Triệu:	300,00€
• Nguyễn Đức Toàn + Thùy Trâm, CĐ Mông Triệu:	200,00€
• GD Ân Danh, CĐ Mông Triệu:	100,00€
• GD Trẻ Ân Danh, CĐ Vincentê:	50,00€
• CĐ Vincentê:	435,00€

Quý Tinh Thương của Cộng Đồng trong năm 2017 đã giúp cho các chương trình::

• Các Con Em của những Anh Chị Em Phong Cùi Nha Trang	2.000,00€.
• Bảo Lựt Miền Trung đợt I	7.000,00€.
• Mái Ấm Tình Thương Nha trang	1.000,00€.
• Tiền thuốc và mổ mắt cho một Thầy Phanxicô	500,00€.
• GB Cha Nguyễn Ngọc Thế SJ cho 3 máy may	600,00€.
• Giúp các Thương Phế Binh VN	300,00€.
• Ôn Gọi	300,00€.

Chi Tổng cộng: 11.700,00€

Thu Cộng cộng: 18.000,00€

Còn: 6.300,00€

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Anh Chị Em qua sự chia sẻ thật quảng đại của Anh Chị Em đến những người kém may mắn trong suốt năm 2017, đặc biệt cho Anh Chị Em Bảo Lựt Miền Trung vừa qua. Xin Ngại gìn giữ và cùng đồng hành với Anh Chị Em trong năm Mậu Tuất 2018.

Những Anh Chị Em đã ra đi trước chúng ta trong tháng 1

- Ông Giuse Nguyễn Thanh Minh, CĐ Mẹ Fatima 02.01.2011.
- Bà Căcilia Lê Thị Đức, CĐ Thánh Gia Thất 05.01.2009.
- Cụ Giacôbê Trương Lịch, CĐ Các Thánh Tử Đạo VN 06.01.2010.
- Ông Vincentê Phan Xuân Hà, CĐ Mẹ Fatima 08.01.2011.
- Ông Thomas Nguyễn Anh Dũng, CĐ Thánh Cả Giuse 21.01.2010.
- Cụ Ông Đaminh Phan Văn Uy, CĐ Mẹ Fatima 21.01.2017.
- Ông Giuse Phạm Sỹ Mơ, Castrop-Rauxel 21.01.2017.
- Ông Giuse Bùi Văn Soạn, CĐ Thánh Gia Thất 27.01.2007.
- Ông Giuse Nguyễn Dư Khương, CĐ Thánh Cả Giuse 28.01.2011.